



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 17 กันยายน 2562

เรื่อง

1. มะขามเทศเพชรโนนไทยพีชผ่าวิกฤติแล้ง-ดินเค็ม
2. สศก.ปรับลด จีดีพี หลัง 2 พายุถล่มเหนือ-อีสาน แหล่งผลิตหอมมะลิ-ข้าวเหนียว
3. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: น้ำ(ลาย)ท่วม "ลุงตุ๋" อารมณ์หลุดพ่ายเกมยั่วๆ !?
4. 'เกษตรโยง' เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน
5. คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: วิกฤติศรัทธา! จุดดับนักการเมือง
6. ภาพข่าว: ลงพื้นที่
7. คอลัมน์: พาราสาвањеถึ
8. เล็งศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงใหม่เป็นแหล่งศึกษาสมุนไพรกัญชา
9. ประกันรายได้เกษตรกร 2562: ข้าว ยาง ปาล์ม น้ำมัน ผลักดันรายได้เกษตรกร
10. "มัญญา"บุก"กรมวิชาการเกษตร" ยึดเอกสารปริมาณสำรอง3สารเคมี
11. 'ม.ไทย-เกาหลีใต้-ซาอุฯ' เอ็มโอยู
12. ภาพข่าว: นางดาเรศร์ กิตติโยภาส

สื่อ

- แนวหน้า
opt-news.com
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
มติชน
เดลินิวส์
แนวหน้า
ข่าวหุ้น
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : มะขามเทศเพชรโนนไทยพีชฝ้าวิกฤติแล้ง-ดินเค็ม

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14022 หน้า : 8 (ล่างซ้าย)

มะขามเทศเพชรโนนไทยพีชฝ้าวิกฤติแล้ง-ดินเค็ม

นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาที่พื้นที่ปลูกข้าว (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ สิงหาคม 2562) รวม 3,449,117 ไร่ หากพิจารณาในอ.โนนไทยพบมีพื้นที่ปลูกข้าว 177,417 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ S1/S2 จำนวน 133,155 ไร่ (ร้อยละ 75 ของพื้นที่) และเป็นพื้นที่ S3/N จำนวน 44,262 ไร่ (ร้อยละ 25 ของพื้นที่) ซึ่งพื้นที่ S3/N สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทรายและมีดินเค็ม ไม่เหมาะปลูกข้าวนาปี

เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ (มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ จากสถิติช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 – 2561) พบว่า อำเภอโนนไทย ผลิตข้าวนาปีได้ผลผลิตต่อเนื่องที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 328 กิโลกรัม/ไร่ โดยปี 2561 ได้ผลผลิตต่อเนื่องที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 334 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยผลผลิตของจังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 อยู่ที่ 362 กิโลกรัม/ไร่

ดังนั้น เกษตรกรอำเภอโนนไทย จึงต้องมองหาพืชเศรษฐกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คือ ทนแล้งและดินเค็มเป็นพืชทางเลือก พบว่ามะขามเทศ เป็นผลไม้ที่เหมาะสม เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์เพชรโนนไทย มีต้นทุนการผลิต 24,395 บาท/ไร่ (1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 25 ต้น) โดยมะขามเทศจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ผลผลิตต่อเนื่องที่เก็บเกี่ยว 700 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม สำหรับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 50 บาท/กิโลกรัม ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 25,605 บาท/ไร่

ผอ.สศท.5 กล่าวต่อว่า ปัจจุบันหน่วยงานในพื้นที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศแบบแปลงใหญ่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการดินและน้ำ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการผลิตและการตลาดให้เกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอโนนไทย ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ณ 9 กันยายน 2562) พบว่า แปลงใหญ่มะขามเทศ

ของอำเภอโนนไทย มีพื้นที่ 733 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 10 ตัน/วัน ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ รองลงมาร้อยละ 15 ส่งออก และร้อยละ 5 จำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศแบบแปลงใหญ่มีสมาชิก 120 ราย ในจำนวนสมาชิกทั้งหมดมี 90 ราย ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามระบบการจัดการคุณภาพหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตร

นอกจากนี้ แปลงใหญ่มะขามเทศอำเภอโนนไทย ยังได้รับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดปี 2562 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดได้ในปี 2561 รวมกว่า 25 ล้านบาท โดยจ.นครราชสีมายังเตรียมผลักดันมะขามเทศของอ.โนนไทย ให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI สำหรับผู้สนใจข้อมูลพืชเศรษฐกิจ หรือพืชทางเลือกในภาคอีสาน สอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 โทร. 0-4446-5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ opt-news.com

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว สศก.ปรับลด จีดีพี หลัง 2 พายุถล่มเหนือ-อีสาน แหล่งผลิตหอมมะลิ-ข้าวเหนียว ไม่สามารถปลูกซ่อมได้ทัน



เกษตรนำไทย

< ย้อนกลับ



ปรับลดจีดีพี หลัง 2 พายุถล่มเหนือ-อีสาน แหล่งผลิตหอมมะลิ-ข้าวเหนียวเสียหายหนัก

16 ก.ย. 2562

สศก.ปรับลด จีดีพี หลัง 2 พายุถล่มเหนือ-อีสาน แหล่งผลิตหอมมะลิ-ข้าวเหนียว ไม่สามารถปลูกซ่อมได้ทัน คาด หักปีขยายแค่ 2%

น.ส.จรรยา สุนทรืไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ปรับประมาณการทั้งปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) เหลือ 2-2.3% จากเดิมเมื่อต้นปีประมาณการไว้ที่ 3.0-3.5% และเติบโตน้อยกว่าปีก่อนที่ 4.6% จากสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากพายุโพดุล ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ชัดเจน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนหลังน้ำลดรวมทั้งผลกระทบจากพายุลูกใหม่หากมี

เบื้องต้น พบว่าจะกระทบพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวในหลายจังหวัดภาคอีสานเสียหาย ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง จากก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาที่เสียหายหลายแสนไร่ แต่เชื่อว่าข้าวเพื่อการบริโภคจะไม่ขาดแคลน แต่ข้าวเพื่อการส่งออกอาจจะมีปริมาณลดลงและราคาสูงขึ้นเพราะผลผลิตน้อย ทั้งนี้ สศก.ประเมินว่า จากผลผลิตข้าวที่ลดลงทั้งจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ทำให้การปลูกข้าวฤดูกาลหน้า เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวที่มีราคามากขึ้น โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่มีราคาสูงในปีนี้

"พายุทั้ง 2 ลูกนี้ ส่งผลให้ข้าวเหนียว หอมจังหวัด และหอมมะลิ ได้รับความเสียหาย โดยที่ไม่สามารถซ่อมหรือปลูกทดแทนได้อีก เพราะข้าวชนิดดังกล่าว ต้องอาศัยช่วงแสงในการออกรวง นอกจากนี้ยังมีพืชที่เสี่ยงจะเสียหายอีกคือ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงาน ซึ่งได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สำรวจคาดว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนในเดือนค.ศ.นี้"

อย่างไรก็ตาม ความเสียหายของนาข้าวดังกล่าว จะทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งจะหารือในคณะกรรมการข้าวครบวงจรอีกครั้ง เพื่อปรับแผนใหม่อีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าผลผลิตดังกล่าวจะไม่กระทบกับการบริโภคข้าวในประเทศ แต่อาจกระทบต่อการส่งออก และราคาในตลาดอาจปรับสูงขึ้น เพราะผลผลิตมีน้อยไม่สอดคล้องกับความต้องการ

รหัสข่าว: I-190916002095

หน้า: 1/1



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



เมืองไทย 360

น้ำ(ลาย)ท่วม

“ลุงตุ๋” อารมณ์หลุดพายเกมยั่วๆ!?

“

ในทางตรงกันข้ามสำหรับฝ่ายค้านที่ “พลาด” ไปใช้คำพูด “รัฐธรรมนูญเอียงซ้าย” กำลังจะย้อนเข้าตัวเองอีกรอบ เพราะมันมีประเด็น “อ่อนไหว” ที่ต้องเสียเวลาชี้แจงกันอีก แต่สำหรับ “ลุงตุ๋” ก็ต้องระวัง “หลุด” โดยเฉพาะเกมไม่ลงทุนใช้ “น้ำลาย” ยั่วให้หลุดในสภา

”

สังเกตอาการของ “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาหลายวันแล้ว จะเห็นว่าซึกมีอารมณ์ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าค่อๆ เพิ่มระดับจนน่าจับตาทีเดียว โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะถึงคิวที่ฝ่ายค้านจะเปิดการอภิปราย ในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ โดยกำหนดการอภิปรายใน วันที่ 18 กันยายน ที่จะถึงนี้ หากนับตามจำนวนเวลาแล้ว นาที่นี้ก็ต้องถือว่านับเวลาถอยหลังเป็นชั่วโมงแล้ว และแม้ว่าในญัตติดังกล่าว จะไม่มีผลต่ออนาคตของรัฐบาลกันแบบทันทีทันใด เพราะไม่มีการลงมติ

แต่ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งหากจะกล่าวว่ามีผลเลยก็เดี๋ยวกองไม่ได้ เพราะหากบรรยากาศในสภาได้เห็นภาพบางอย่างที่คาดไม่ถึง หรือมีภาพเหตุการณ์ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น มันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน แน่นนอนว่าจุดโฟกัส หรือเป้าหมายนั้นน่าจะพุ่งมองไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าจะสามารถรับมือการอภิปรายของบรรดาฝ่ายค้านได้ดีแค่ไหน

แน่นอนว่าเวลานี้ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอะไรให้ลึกลับ แต่ใครก็มองออกมาเป้าหมายหลักๆ ย่อมอยู่ที่ “ลุงตุ๋” หรือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นจุดเดียวอยู่แล้ว แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะมีการชุลคุ้ยเรื่องเก่ามาโจมตี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามก็คือนี่คือแผนดิสเครดิทเพื่อกระชกซึ่งไปถึงหัวหน้ารัฐบาลนั้นแหละ เพราะเรื่องราวที่ว่านั้นมันเกิดขึ้นนานแล้ว จนกลายเป็นว่าเมื่อสมัยก่อนเคยเป็นพวกเดียวกันก็เป็น “คนดี” แต่พอแยกวงออกมาทีก็กลายเป็นตรงกันข้ามไปเลย

อย่างไรก็ดี สำหรับประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องอ่อนไหว และหาแต่มีขบถได้ยาก หากชี้แจงได้กระจ่าง ก็เพียงแต่เสมอตัว แต่อีกด้านหนึ่งหาก “ไม่เคลียร์” มันก็อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบเข้าเนื้อแบบสะสมเต็มไปเรื่อยๆ เหมือนกับที่ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส เจออยู่ในเวลานี้ ที่ทำท่าบานปลายออกไปเป็นเรื่องของจริยธรรมทางการเมือง มากกว่าเรื่องคุณสมบัติไปแล้ว

ขณะเดียวกัน ในเวลานี้สิ่งที่รัฐบาล โดยเฉพาะเป้าหมายหลักคือ พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำลังเจอกระหน่ำอยู่ในเวลานี้ก็คือการ “โหมกระพือ” โจมตีในโซเชียลฯ เรียกว่ากระหน่ำเข้ามาจากทุกทิศทาง เรียกว่า “ด่ากันทุกเรื่อง” ซึ่งเขาก็รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวดังกล่าว เพราะคำพูดของนายกรัฐมนตรี ที่ตอบโต้แบบพริ้งพวูออกมานั้นก็ล้วนเป็นคำพูดที่สื่อผ่านข้อความในโซเชียลฯ ในสารพัดรูปแบบโจมตี ดิสเครดิท



ทักษิณ ชินวัตร



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในเวลานี้ก็คือ ปัญหาหน้าท่วมในภาคอีสานที่เกิดขึ้นมานานนับสัปดาห์แล้ว และที่ผ่านมาในช่วงก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมหนัก เขาก็ได้นำคณะลงไปเยี่ยมเยียนและสั่งการให้เตรียมรับมือกับปัญหาน้ำไหลทะลักเข้ามาที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่กลายเป็นว่า เมื่อนายกฯ คล้อยหลังไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อเดินทางลงไปภาคใต้ เพื่อตรวจราชการและเยี่ยมเยียนชาวบ้าน กลับมีเสียงโจมตีถล่มเข้ามาว่า “ไปทำไมภาคใต้ ทำทำไมไม่ไปดูแลพื้นที่น้ำท่วมที่ภาคอีสานที่กำลังเดือดร้อนน้ำท่วม”

แน่นอนว่า เจอเข้าไปแบบนี้ใครก็ต้อง “อารมณ์ขึ้น” ซึ่งก็ได้ผล ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาทันตาเห็น มีท่าทีตอบโต้ด้วยอารมณ์โมโห ไม่ได้มีลักษณะการพูดที่เรียบเฉย เหมือนกับที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ดี ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรดาพรรคฝ่ายค้านได้ยกขบวนไปที่ภาคอีสาน แบบรวมพลลุ่มรัฐบาลทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมสารพัดไปจนถึงการโจมตีเรื่องรัฐธรรมนูญ ที่กำลังรณรงค์ให้มีการแก้ไขกันทั้งฉบับ ซึ่งเป้าหมายก็พุ่งมาที่รัฐบาล และตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหลัก

ขณะเดียวกัน แม้จะมีอารมณ์หงุดหงิด แต่ก็ต้องบอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เดินทางตอบโต้ทุกเม็ดในแบบที่ไม่ยอมถอยเหมือนกัน และเป้าหมายของเขาก็พุ่งไปที่ “นาย” ของพวกฝ่ายค้านที่ “อยู่ต่างประเทศ” ซึ่งแม้ไม่ต้องออกชื่อก็รับรู้กันดีว่า มีทั้ง ทักษิณ ชินวัตร และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สองพี่น้อง ที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศในแบบที่ว่า “จัดเต็ม” กลับไปเหมือนกัน โดยพาดพิงไปถึงคนข้างนอกบางคนว่า “ต่อให้เรียกไอ้คนที่อยู่เมืองนอกกลับมาทำไม่ได้ ทำแบบเดิมก็เจ๊งไปมากกว่าเดิม” ซึ่ง “ไอ้คนที่อยู่เมืองนอก” ที่ว่านั้นเป็นใครก็ย่อมรู้ดี

แน่นอนว่า นาที่นี้มองออกมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังเจอกับสารพัดแรงกดดันที่ประดังเข้ามา และนับวันแรงยั่วจะมากในแบบที่ไม่ต้องลงทุนอย่างการใช้โซเชียลฯ ละเลย “น้ำลาย” เข้ากระหน่ำ แต่การใช้ท่าทีตอบโต้แบบมีอารมณ์หงุดหงิดกลับไป จนบางครั้งอาจมองว่า “หลุด” อาจจะทำให้เขาตรงข้ามที่งอแงยั่วให้สติแตก โดยเฉพาะในวันซึกพอกในสภา ที่หากพิจารณาจากองค์ประกอบภายนอกหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตีตกเรื่องปมถวายสัตย์ลงไปแล้ว ก็ถือว่าไม่มีอะไรน่ากังวล หรือแม้แต่เกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ฝ่ายรัฐบาลสามารถ “ลากเข้าสภา” ด้วยการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาประเด็นการแก้ไขก็น่าจะคุมเกมได้ให้อยู่ในความควบคุมแล้ว

ในทางตรงกันข้าม สำหรับฝ่ายค้านที่ “พลาด” ไปใช้คำพูด “รัฐธรรมนูญเอียงซ้าย” กำลังจะย้อนเข้าตัวเออีกรอบ เพราะมันมีประเด็น “อ่อนไหว” ที่ต้องเสียเวลาชี้แจงกันอีก แต่สำหรับ “ลุงตุ๋” ก็ต้องระวัง “หลุด” โดยเฉพาะเกมไม่ลงทุน ใช้ “น้ำลาย” ยั่วให้หลุดในสภา !!

'เกษตร'โยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงาน โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นายชาติป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจจร เราชประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว น.ส.จู่อะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประภัตรกล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอในชุมชน นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องข้าวมาโดยตลอดขานจึงเปรียบเสมือนผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอีกทั้ง กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ช่วยให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องสร้างระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง

"ศูนย์ข้าวชุมชน คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จจึงต้องร่วมมือกันในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในแต่ละปี โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ อาทิ เครื่องคัดแยกเมล็ด เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก รวมไปถึงการสร้างแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการทำนาให้กับศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละพื้นที่เป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากภัยแล้งได้ รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคในหมู่บ้านได้อีกด้วย"

นายประภัตรกล่าว

วิกฤตศรัทธา!จุดดับนักการเมือง



เวทีสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเปิดอภิปราย “นักตู้” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และคณะรัฐมนตรี กรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ซึ่งหลายฝ่ายต่างจับตามองนั้น

วันนี้กลับกลายเป็นเรื่องซิดซิด ไปเสียแล้ว เพราะรู้อยู่เต็มอกว่า ฝ่ายค้านทำได้แค่อภิปราย แต่ไม่สามารถลงมติอะไรที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อ “รัฐบาลเรือเหล็ก” ได้

ยิ่งศาลรัฐธรรมนูญประทับตรากรันตีเข้าไปอีก ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ก็ยิ่งทำให้ความน่าสนใจลดน้อยลงไปอีก

แต่นั้นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจัดปมร้อนต่าง ๆ หมดไปแล้ว ตรงกันข้าม กลับยิ่งเดินเข้าสู่จุดวิกฤติ เนื่องจาก “รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ” กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับปมใหม่เรื่อง “จริยธรรม”

โดยเฉพาะกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ถูกกล่าวหาเรื่อง “วุฒิการศึกษาปลอม”

“ร.อ.ธรรมนัส” เปรียบตัวเองเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาล ที่คอยเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงเส้นเลือดฝอย นั่นก็คือพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคใหญ่ พรรคกลาง และพรรคเล็ก เพื่อให้หัวใจของรัฐบาลยังเต้นต่อไป

ร้อนถึงคุณช็อกกฏหมายมือฉมังอย่าง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่ต้องออกมาช่วยตีความให้ แต่ก็ยังไม่มิตีที่ว่าเรื่องจะเงียบหายไป

“รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติรัฐมนตรีเพียงแค่ว่าต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ได้บอกว่าต้องจบปริญญาอื่น โดยในส่วนของปริญญาตรี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบแล้ว และ ร.อ.ธรรมนัสเมื่อเขาจบโรงเรียน

นายร้อยก็ถือเป็นปริญญาตรี เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่แล้ว ส่วนปริญญาโท ปริญญาเอก จะเป็นของจริงหรือของปลอม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้จบการศึกษาปริญญาตรีก็ตรวจสอบแค่นั้น เขาไม่อยากจะจบปริญญาโท ปริญญาเอกที่ไหน รู้แค่ว่าจบปริญญาตรีก็พอแล้ว”

ล่าสุด พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ก็ออกมาจองจูงลวงหน้าแล้วว่า

เตรียมที่จะหยิบประเด็นนี้เข้าสู่การตรวจสอบของกรรมาธิการฯ เป็นงานแรก เพราะหากล้ม “ร.อ.ธรรมนัส” ลงได้ ย่อมไม่ใช่แค่สะเทือนสถานะรัฐมนตรี แต่จะส่งผลถึงการประสานงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสภาของรัฐบาลด้วย

แต่ฝ่ายค้านเองในสายตาประชาชนก็ยังถูกมองว่าหวังพึ่งไม่ได้ จากเหตุการณ์ปีนเกลียวกันเองระหว่างแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมไปถึงกรณีล่าสุด “เพื่อไทยไฟต์” อีก ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์ล้วนมาจาก “นักการเมือง”

จริง ๆ แล้ว ที่ผ่านมา 5 ปีของรัฐบาลคสช. สิ่งที่ต้องทำคือการปฏิรูปการเมือง



เป็นสิ่งแรก แต่วันนี้นักตบ “รัฐบาลประยุทธ์” ประชาชนยังได้แต่ล่าชงหน้า

ถ้าเมื่อไหร่ประชาชนทนไม่ได้ หมดศรัทธาขึ้นมา แล้วประเทศจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร!!

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 17 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14022

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 15.48 Ad Value: 19,350

PRValue (x3): 58,050

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ลงพื้นที่



ลงพื้นที่ : นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่ของนายอำนาจ เอี่ยมสุภา สมาชิก สพก. ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 17 กันยายน 2562

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6296

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 56.99 Ad Value: 48,441.50

PRValue (x3): 145,324.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: พาราสาвање



☆☆ ช่วยกันถอดรหัสคำพูดของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บนเวทีสัมมนาบุคลากรภาครัฐที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวานหนอย “จะเอาผมแบบนี้หรือจะเอาผมแบบก่อน” ต้องการสื่อถึงอะไร เพราะในความรู้สึกของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์แบบไหนทุกอย่างก็เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน แต่ถ้าในความหมายคือประยุทธ์ที่เป็นเผด็จการมีมาตรา 44 ถามว่าผมจะย้อนกลับไปได้อย่างไร

☆☆ การขู่แยกเขี้ยวที่ทำอยู่ หรือต้องการส่งสัญญาณว่าถ้ามีปัญหาหากจะวางอำนาจเผด็จการจากการยึดอำนาจของทหารจะกลับมาอีกกระหอก ถ้าเช่นนั้นก็ต้องถามต่อไปว่า ปัจจัยที่จะทำให้ผู้นำทางทหารอันหมายถึงผู้บัญชาการทหารบกต้องยึดอำนาจคือ ความไม่เอาไหนของรัฐบาลที่มีอำนาจอยู่ในเวลานั้นใช่หรือไม่ หรือจะหาเหตุว่ามีความขัดแย้งก็ไม่เห็นสัญญาณเหล่านั้น เว้นแต่ว่านักการเมืองไม่อยู่ในกรอบ ไม่ยึดกติกา ซึ่งก็ยังไม่ใช่อยู่นี่

☆☆ การออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยส.ส.พรรคฝ่ายค้านถือเป็นวิถีปกติทางการเมือง หากจะหงุดหงิดหัวใจว่าด้วยเรื่องของการไม่ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวอุบลราชธานีที่กำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมหนักสุดในรอบ 17 ปี ตรงนี้ยังไม่จำเป็นต้องแสดงอาการโมโหโกรธา ในเมื่อมันใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำถูกทางและถูกใจชาวบ้านแล้ว ก็ไม่เห็นที่จะต้องสนใจหรือใส่ใจเสียงนกเสียงกาเหล่านั้น เว้นเสียแต่ว่าเสียงจากชาวบ้านที่สะท้อนมา มันจะไม่ตรงกับที่รัฐบาลต้องการ

☆☆ ในภาวะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ไม่จำเป็นที่ผู้นำประเทศจะต้องมาตีโพยตีพาย หรืออาจจะรับไม่ได้กับที่มีคนกระแนะกระเหน้ต่อการไปพบ สุเทพ เทือกสุบรรณ ที่สุราษฎร์ธานีในภาวะที่คนอีสานกำลังเผชิญชะตากรรมจาก

ภัยธรรมชาติที่แสนสาหัส ของอย่างนี้มันก็แล้วแต่มุมมองของบุคคล ในเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยจิตบริสุทธิ์ ภาพที่ปรากฏเป็นเรื่องของงาน ไม่ใช่เรื่องความผูกพันของคนที่มีเบื้องหลังต่อกันทั้งก่อน ระหว่างและหลังการยึดอำนาจพฤษภาคม 2557

☆☆ ไม่มีใครว่าถ้าท่านผู้นำจะไปตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันน้ำท่วมหมิ่นล้านแสนล้านของจังหวัดนครศรีธรรมราช และไม่มีใครบ่นหรือรับไม่ได้กับภาพหวานในวันนั้นของท่าน ผู้นำกับอดีตผู้นำมีอภิปราย เพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคน แต่ในทางตรงข้ามท่านผู้นำก็ต้องหัดใจกว้างยอมรับเสียงวิจารณ์ต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้าใส่ด้วย ไม่จำเป็นที่ประชาชนจะต้องเลือกว่าอยากได้ประยุทธ์แบบนี้หรือแบบไหน

☆☆ เพราะในความเป็นจริง คนที่อาสาเป็นผู้นำประเทศและอ้างว่าผ่านการเลือกตั้งของประชาชนมาแล้ว ต้องมีความอดทนมากกว่านักการเมืองธรรมดาหลายร้อยเท่า ทุกแรงเสียดทานคือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน แล้วปล่อยให้ผลงานเป็นเกราะป้องกัน ประชาชนที่ได้รับอันติสงลจากฝีมือของผู้นำและรัฐบาลย่อมปกป้องคนที่ทำเพื่อประชาชน การแสดงออกด้วยการชมขู่ประหนึ่งว่ายังมีอำนาจเผด็จการเหมือนเดิมไม่ได้ทำให้คนส่วนใหญ่หรือคนที่วิจารณ์กลัว แต่จะรู้สึกสมเพชมากกว่า

☆☆ ยังถูกล้อมต่อเนืองสำหรับมือประสานสิบทิศของพรรคสิบหอดอำนาจ ร้อยเอกรธรรมนัส พรหมเผ่า เรื่องคดียาเสพติดที่ออสเตอร์เลียดูท่าจะซา ๆ ไปหลังจากเจ้าตัวเดินหน้าฟ้องผู้กล่าวหาว่าร้อยราย แต่ประเด็นใหม่มาด้วยคุณสมบัติทางการศึกษาดูท่าว่าจะร้อนแรงชนิดหยุดไม่อยู่ เพราะไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านแต่เป็นสหภาพทั่วไทยและเทศ ต่างพากันสืบค้นเพื่อเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงว่า ปริญาดีออกเตอร์และมหาวิทยาลัยที่ท่านผู้กองอ้างนั้นของจริงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศหรือไม่

☆☆ เรื่องนี้ ไม่เพียงแต่มีข้อสงสัยและต้องหาหลักฐานมายืนยันกันให้ได้เท่านั้น นาที่นี้มีประเด็นจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งส.ส.และรัฐมนตรี มาท้าทายร้อยเอกรธรรมนัสและยังถือเป็นการทดสอบความสง่างามของรัฐบาลด้วย ดูเหมือนว่าการยอมรับของ วิษณุ เครืองาม ถ้าสุดท้ายจะทำให้สันคณสถานภาพของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายนี้อยู่น้อย กับคนที่บอกว่าในการ

แต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีไม่ได้มีการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษาที่ยืนยันมาว่าจริงหรือปลอม

☆☆ เหตุผลของวิษณุคือถ้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจะใช้
เวลานานทำให้เสียเวลาในการตั้งคณะรัฐมนตรี แต่ถ้ามีปัญหา
เรื่องจริยธรรมจริงก็สามารถปรับออกจากคณะรัฐมนตรีภายหลังได้
ตรงนี้ประธานสภาผู้คงต้องดูว่าผู้กองธรรมนัสจะยื่น
หยุดต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองจนถึงที่สุด หรือจะ
หยุดที่การลาออกเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล
จากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือไปทำงานในสภาฐานะส.ส.และดำเนินการ
ฟ้องร้องคนที่กล่าวหาไปในคราวเดียวกัน

☆☆ ตกเป็นเป้าโจมตีอีกกระบอกสำหรับ “ช่อ” พรรณิการ์
วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กับคำพูดบนเวทีฝ่ายค้าน
สัญญาต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยคำพูดที่ว่า “รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้แสงช่วยทุกมาตรา” ทำเอาบรรดากระบอกเสียงฝ่าย
รัฐบาล รวมทั้งฝ่ายถือทางอำนาจเผด็จการตบหน้ากันมาตอบโต้
ยกใหญ่ แต่รายที่ไม่ดูเด็ดเด็ดพล่านหาว่าได้ใจความคง
เป็น สุริยะใส กตะศิลา อดีตแกนนำมีอบระบอบสนธิจำลอง
ด้วยวลีเด็ด รัฐธรรมนูญคงไม่ได้แสงช่วยทุกมาตรา เช่น
กันพวกนักการเมืองแสงช่วยก็คงมีบ้างแหละ

☆☆ อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวคงรู้กระแสดีว่าคำพูดที่ใช้
นั้นรุนแรงเกินไป จึงเปลี่ยนใหม่เป็นรัฐธรรมนูญมีปัญหาทุก
มาตรา พร้อมกับอธิบายต่อว่าไม่ได้ตำหนิเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
แต่ตำหนิที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งคงไม่ทันการนัก เพราะ
มีเสียงชูมาจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค
สืบทอดอำนาจ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ “ถ้าพูดว่า
แสงช่วยก็ต้องรับผิดชอบในคำพูด” ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไร แต่
คงหนีไม่พ้นในแง่ของคติความที่จะมีคนไปฟ้องร้องตามมา

☆☆ ประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างที่บอกแม่จะคึกคัก
เพราะพรรครัฐบาลทั้งพลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์และชาติ
ไทยพัฒนา ขยับยื่นญัตติแนวทางเดียวกับฝ่ายค้าน แต่ใจหยาบ
ล้ำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขให้สำเร็จคือส.ว.ลากตั้ง ที่แม้
วันนี้จะเริ่มตามกระแสด้วยการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการ
การร่วมสองสภาจากส.ว.บางคน ทว่ายังไม่มีความเสี่ยงตอบรับ
จากส.ว.ส่วนใหญ่ นั่นหมายความว่าถ้าพวกลากตั้งไม่เอาด้วย
ทุกอย่างที่ขยับกันคึกคักก็จบเห่ทันที ■

เล็งศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เป็นแหล่งศึกษาสมุนไพรกัญชา

“ม.มัญญา” รุกขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรี เล็งศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเป็นแหล่งวิจัยพืชสมุนไพรและกัญชา มอบกรมวิชาการเกษตรเร่งศึกษาวิจัยพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกในประเทศ

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ตนได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่สำหรับเตรียมเป็นสถานที่ในการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร รวมทั้งกัญชงและกัญชาพันธุ์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

และในพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่แรกในพื้นที่ 100 ไร่

สำหรับสาเหตุที่เลือกศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เนื่องจากมีความเหมาะสมในหลายด้าน เช่น มีมีน้ำขนาดใหญ่กว่า 350 ไร่ และมีสภาพดินและอากาศเหมาะสม ซึ่งในอนาคตตนมีแผนงานที่จะผลักดันให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งวิจัย พัฒนาพืชสมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ กัญชง กัญชา พริกไทย ขมิ้นอินทรีย์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียน

รู้ให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษา

โดยได้มอบหมายให้กรมวิชาการ

เกษตรเร่งไปหา

แนวทางในการต่อ

ยอดศูนย์แห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่เปิด

โอกาสให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

พันธุ์พืชสมุนไพรคุณภาพชนิดต่างๆ พร้อมส่งเสริม

ให้เกษตรกรนำไปปลูกเชิงการค้า สร้างรายได้ และ

ความมั่นคงให้กับครอบครัว ซึ่งรูปแบบอาจพัฒนาถึงขั้นให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมา

ส่วนอนาคตจะส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

และกัญชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมยาให้กับโรง

พยาบาล หรือผลักดันการส่งออกไปยังตลาดต่าง

ประเทศ ขึ้นอยู่กับงบประมาณในการวิจัยและ

พัฒนาได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน

“สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมจัดตั้ง

สถานที่วิจัยสมุนไพรและกัญชา ขณะนี้กำลังอยู่

ในขั้นตอนการของบประมาณ ซึ่งเราอยากได้งบ

ประมาณที่เพียงพอ เพราะการปลูกพืชกัญชาต้อง

ปลูกในที่โล่งและสร้างระบบโรงเรือนแบบปิด ส่วน

สายพันธุ์ที่จะนำมาวิจัยและปลูกนั้นต้องมาจากกรม

วิชาการเกษตร ซึ่งตอนนี้มีการวิจัยสายพันธุ์พื้น

เมืองไว้บ้างแล้ว” น.ส.มัญญา กล่าว

ด้านนางสาวอิงอร บัญญากิจ รองอธิบดีกรม

วิชาการเกษตร กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบาย





การปลูกกัญชาเสรีทางการแพทย์ กรมวิชาการ เกษตรกำลังเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลูก และการใช้กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ และ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งได้ให้นโยบาย ให้จัดทำแผนส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรไทย พร้อมศึกษาเมล็ดพันธุ์กัญชาชนิดไหนที่เหมาะสมกับการปลูกเพื่อการแพทย์ของไทย

สำหรับศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงใหม่ มีพื้นที่ ทั้งหมด 1,900 ไร่ ปัจจุบันเป็นแหล่งให้ความรู้ ทางการเกษตรที่สำคัญและประสบความสำเร็จ ในการคิดค้น ทดลองพืชสายพันธุ์ใหม่ๆ หลาย ชนิด และมีสวนสมุนไพรและเครื่องเทศ สมุนไพร พื้นบ้านที่หายากถูกรวบรวมและอนุรักษ์ไว้เพื่อ ประโยชน์ในการผลิตยารักษาโรค และเป็นแหล่งวิจัย ขมิ้นชันพันธุ์ปลอดโรค ซึ่งกำลังเป็นพืชสมุนไพรที่ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ การเพาะเห็ดถึง เข้าสีทอง เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรและ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้เรื่อง การขยายสายพันธุ์พืชต่างๆ ได้ทุกวัน.

ประกันรายได้เกษตรกร 2562 : ชาว ยาง ปาล์ม น้ำมัน ผลักดันรายได้เกษตรกร

☛ ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย

แม้ว่าภัยแล้งที่ต่อเนื่องยาวนานจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตข้าวและอ้อยในช่วงครึ่งปีแรกให้ลดลงร้อยละ 4.2 และ 2.9 (YoY) ตามลำดับ แต่ปริมาณผลผลิตภาคเกษตรรวมยังคงเติบโตเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.4 (YoY) ซึ่งเป็นผลหลักจากปริมาณผลผลิตในกลุ่มไม้ผลปาล์ม น้ำมัน ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า ส่งผลให้ภาพรวมรายได้เกษตรกรครึ่งปี แรกปรับตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 1.1 (YoY) ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตภาคเกษตรทั้งปียังคงให้ภาพเป็นบวกเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 (YoY) ซึ่งประกอบด้วยผลของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน จะช่วยยกระดับรายได้เกษตรกร ทั้งปีให้มีแนวโน้มแรงตัวขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ภาครัฐได้มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพืชเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2562/2563

รอบที่ 1 และโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม น้ำมัน 2562/2563 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมนำเสนอโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางต่อคณะรัฐมนตรีในลำดับถัดไป ซึ่งคาดว่าจะหลังจากนี้จะมีมาตรการ ประกันรายได้เกษตรกรสำหรับสินค้าเกษตรชนิดอื่นออกมาเพิ่ม

เต็ม

คาดผลผลิตครึ่งปีหลังและผลของโครงการประกันรายได้ผลักดันรายได้เกษตรกรทั้งปีเพิ่มขึ้น

จากสถานการณ์ปริมาณน้ำใช้การได้ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าว ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก โดยปริมาณผลผลิตข้าวครึ่งปีหลังจะหดตัวเพียงร้อยละ 0.2 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรกที่หดตัวร้อยละ 4.2 (YoY) ถึงแม้พื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนจะถูกน้ำท่วมเสียหายจากอิทธิพลพายุโพดุล แต่คงส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวในระดับจำกัดประมาณ 0.1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,800 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานที่สถานการณ์อุทกภัยจะบรรเทาลงภายในเดือนกันยายนและเกษตรกรสามารถกลับมาปลูกข้าวได้ในเดือนตุลาคม ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวรวมทั้งปี 2562 จะอยู่ที่ระดับ 31.96 ล้านตัน ซึ่งหดตัวเล็กน้อยจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.2 (YoY)

ปริมาณผลผลิตยางพาราในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 (YoY) ต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกตามช่วงเวลาเก็บเกี่ยวหลักทำให้ปริมาณผลผลิตรวมอยู่ที่ 4.94 ล้านตัน ในขณะที่เดียวกันภาครัฐได้มีมาตรการส่งเสริมให้เกิดอุปสงค์ในประเทศผ่านการสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐนำยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการประชารัฐและเป็นส่วนผสมในการสร้างถนนยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับปริมาณผลผลิตปาล์ม น้ำมันครึ่งปีหลังอาจปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 1.4 (YoY) เนื่องจากผ่านพ้นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหลักมาแล้ว ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตรวมอยู่ที่ 16.80 ล้านตัน ซึ่งภาค

รัฐได้ออกมาตรการส่งเสริมให้น้ำมันปาล์มดิบไปใช้ในการผลิตน้ำมันดีเซล B20 และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันดีเซล B20 เพิ่มขึ้นเพื่อลดซับอุปทานน้ำมัน ปาล์มดิบบางส่วน

จากสถานการณ์ปริมาณผลผลิตข้าว ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน ที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มปริมาณผลผลิตสินค้าชนิดอื่น เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตภาคเกษตรทั้งปี 2562 น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 0.2 (YoY) ประกอบกับผลของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน จะเริ่มมีเม็ดเงินถึงมือเกษตรกรในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งจะผลักดันรายได้เกษตรกรทั้งปีให้แรงตัวขึ้น

กล่าวโดยสรุป จากปัจจัยด้านปริมาณผลผลิตครึ่งปีหลังที่นำจะปรับตัวดีขึ้นและผลของโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าว ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดการณ์ว่ารายได้เกษตรกรทั้งปี 2562 จะเติบโตในช่วงร้อยละ 3.5 - 3.8 (YoY) สูงกว่ากรณีไม่มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งคาดว่าจะรายได้เกษตรกรทั้งปีจะเติบโตในช่วงร้อยละ 1.8-2.2 (YoY) อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากยืดเยื้อยาวนานและมีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้รายได้เกษตรกรเติบโตได้น้อยกว่ากรอบล่างของประมาณการ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยจะประเมินผลกระทบเป็นระยะต่อไป

"มณัญญา" บุก "กรมวิชาการเกษตร"

ยึดเอกสารปริมาณสำรองสารเคมี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (16 ก.ย.) เวลา 10.00 น. น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปที่กรมวิชาการเกษตร หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ประกาศแบน 3 สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอสซึ่ง น.ส.มณัญญาได้สั่งให้กรมวิชาการเกษตรรายงานสต็อก 3 สารเคมีที่มีอยู่ แต่กลับยังไม่รายงานให้ทราบ ทำให้ น.ส.มณัญญาต้องเดินทางไปที่กรมวิชาการเกษตร โดยไม่มีการบอกล่วงหน้าเพื่อทวงถามด้วยตัวเองพร้อมได้ประกาศที่กรมวิชาการเกษตร ว่า ตนเอง น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร หากไม่เชื่อฟัง ก็ให้ใครที่มีอำนาจมาปลดตนเองออกจากตำแหน่งก่อน จะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่อง 3 สารเคมีอันตราย แต่ถ้ายังกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ก็ต้องเชื่อฟัง และในที่สุด น.ส.มณัญญากล่าวว่า ได้รับเอกสารสต็อกสารเคมีแล้ว

ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เดินทางมายังกระทรวงเกษตรฯ เพื่อร่วมประชุมเพื่อเตรียมฟื้นฟูและเยียวยาน้ำท่วม โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการบุกสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อทวงข้อมูลสต็อกสารเคมีดังกล่าว น.ส.เสริมสุขไม่ได้ตอบอะไร แต่แสดงสีหน้าบึ้งตึงก่อนจะบอกว่า "ไม่รู้เรื่อง" ว่าน.ส.

มณัญญาเดินทางไปทวงข้อมูลสต็อกสารเคมี

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเช่นกัน และยังไม่ได้รับรายงานถึงกรณีที่ น.ส.มณัญญาเดินทางไปทวงเอกสารสต็อกสารเคมีด้วยตนเอง เพราะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จึงต้องสอบถามความเป็นจริงจาก น.ส.เสริมสุขก่อนเพราะอาจมีเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกัน และต้องนัด น.ส.เสริมสุขเพื่อเข้าพบ รมช.เพื่อชี้แจงการทำงาน "ในฐานะปลัด พ่อของน้องๆของอธิบดี และข้าราชการในกรม ยอมรับว่ากังวลเรื่องของความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จะต้องพา น.ส.เสริมสุข เข้าพบ น.ส.มณัญญา เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข และเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ น.ส.มณัญญา สังกัด ได้ยืนยันไม่ให้มีการใช้สารพิษทางการเกษตร ทั้ง 3 ชนิด เพราะมีคนเจ็บคนป่วยจากสารพิษเหล่านี้ ขณะที่ น.ส.มณัญญาได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร โดยระบุว่า การแบนสารพิษ 3 ชนิด จะจบภายในสิ้นปีนี้ พร้อมมีมาตรการทดแทนสารเคมี โดยใช้วิธีทางเลือกการทำเกษตรที่ปลอดภัย และจะสรุปความเห็นของคณะทำงานศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีและลงนามเพื่อส่งไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาและมีมติต่อไป.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: อังคาร 17 กันยายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10520

Col.Inch: 32.62 Ad Value: 35,882

หน้า: 19(บน)

PRValue (x3): 107,646

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ม.ไทย-เกาหลีใต้-ซาอุดี' เอ็มโอยู

'ม.ไทย-เกาหลีใต้-ซาอุดี' เอ็มโอยู

หนุน3จว.ชายแดนใต้ศูนย์กลางพันธุ์ไผ่อาเซียน

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ที่คิดและสามารถเจริญเติบโตได้ในภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ร่วมมือพัฒนา Tissue Culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น "Yala Bamboo" เพื่อยกระดับการทำงานด้านไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางไผ่ของอาเซียน โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันการศึกษาต่างประเทศจากสาธารณรัฐเกาหลี ยูนิเวอร์ซิตี ออฟโซล และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ถึง ซาอุ ยูนิเวอร์ซิตี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมี ศอ.บต. และ ผู้แทนรัฐบาลจากสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อการจัดหาไผ่สายพันธุ์ดีและส่งออกพันธุ์ไผ่ไปยังประเทศต่างๆ อาทิ บริษัท Saudi Aramco ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ต้องการพันธุ์ไผ่ไปใช้ในการขยายพื้นที่ตามโครงการเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือ "Green Project" สืบเนื่องจาก ศอ.บต. เห็นว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีไผ่มากกว่า 13 ชนิด จึงร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรภาคีต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนราชการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลี

โครงการนี้เพื่อขยายผลโครงการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรกรผสมผสานผ่านการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ มาเป็นเกษตรผสมผสาน เพิ่มช่องทาง เพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างพลังงานแบบครบวงจรของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการคัดกรองของสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา จำนวน 300 คน



นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายสมจิตร ชีระบุญชัยกุล ผอ.สสท.4 จ.ขอนแก่น และข้าราชการในสังกัด ร่วมลงตรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม-พายุโพดุล ใน จ.อุบลราชธานี และ จ.ยโสธร เพื่อจัดทีมเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป